



TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN NỘI BỘ

THÁNG 05/2022



CHIẾN DỊCH
THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2022

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 cấp Trung ương
Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn

Tài liệu tham khảo dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp Trung ương

◆◆ MỤC LỤC ◆◆

Các chủ trương của Ban Bí thư, Ban Thường vụ,
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trong tháng 5 năm 2022

Thông tin nhanh về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp
tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tình hình công tác cán bộ của cơ quan Trung ương Đoàn
và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tháng 5 năm 2022

Thông tin về một số nội dung, kết quả triển khai
Phần mềm Quản lý đoàn viên

Bài phát biểu của đồng chí Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn tại Lễ ra quân Chiến dịch
Thanh niên tình nguyện hè 2022

Thông tin về một số nội dung công tác quốc tế thanh niên
trong tháng 5 năm 2022

Thông tin chuyên đề: Chiến lược Quốc gia về kinh tế số và
xã hội số của Bộ Thông tin và Truyền thông

01

**CÁC CHỦ TRƯỞNG
CỦA BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG
ĐOÀN THÁNG 5
NĂM 2022**

TT	Tên văn bản	Mục đích, nội dung trọng tâm	Yêu cầu đối với Đoàn cấp tỉnh
1	Kế hoạch số 513-KH/TWĐTN-CTTN ngày 05/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2022	<p>Kế hoạch nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, đổi mới, đa dạng hóa các phương thức hoạt động hè cho thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho các em; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trau dồi các kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi.</p> <p>Thời gian triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức các hoạt động hè: Từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2022 - Khai mạc hè, phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em: trong khoảng thời gian từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2022. - Thời gian tổ chức Tổng kết hè: trong thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 30/8/2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nội dung, hoạt động đã được cụ thể, định hướng trong Kế hoạch. - Hướng dẫn triển khai các hoạt động theo Kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện tại địa phương. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động trên các kênh truyền thông của địa phương, đơn vị góp phần tạo sự lan tỏa rộng rãi trong đội viên, thiếu nhi và toàn xã hội. - Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hè về Trung ương Đoàn qua Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 20/8/2022.
2	Kế hoạch số 514-KH/TWĐTN-KHCN ngày 11/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, 2023	<p>Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương các nội dung phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2022, 2023. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Trung ương Đoàn; giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các tỉnh, thành đoàn. Từ đó huy động các nguồn lực cần thiết để tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội.</p> <p>Kế hoạch tập trung vào một số nội dung với tiến độ cụ thể, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai chương trình phối hợp tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; phổ biến các nội dung của chương trình tới đoàn viên, thanh thiếu nhi: Thực hiện trong tháng 5/2022. - Hướng dẫn, đôn đốc Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp: Thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12/2022. - Cụ thể hóa các nội dung trong chương trình phối hợp, xây dựng phương án, triển khai các hoạt động phối hợp cấp trung ương giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn năm 2022, 2023: Thực hiện trong năm 2022, 2023. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp; phát hiện mô hình hiệu quả, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp đề xuất xem xét, khen thưởng: Thực hiện từ năm 2022 - 2023. - Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, 2023 và ban hành kế hoạch triển khai năm 2024: Thực hiện tháng 11/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch này và Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022, 2023, huy động các nguồn lực thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra. - Các tỉnh, thành đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động từng năm và triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh hình thức. - Báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Đoàn trước ngày 15/12/2022 (đối với các hoạt động trong năm 2022), trước ngày 15/10/2023 (đối với các hoạt động năm 2023). Phát hiện, giới thiệu các mô hình hiệu quả, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong triển khai chương trình phối hợp để Trung ương Đoàn, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét khen thưởng.

TT	Tên văn bản	Mục đích, nội dung trọng tâm	Yêu cầu đối với Đoàn cấp tỉnh
3	<p>Kế hoạch số 518-KH/TWĐTN-BTC ngày 26/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Xây dựng Đề án Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới</p>	<p>Kế hoạch nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới góp phần xây dựng, phát triển thế hệ thanh niên Việt Nam. Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội vững mạnh về phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế</p> <p>Bên cạnh đó, còn nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, nắm bắt những thời cơ, thách thức, xây dựng được các giải pháp căn bản, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.</p> <p>Kế hoạch gồm 03 nội dung chính, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát, xây dựng các báo cáo chuyên đề đánh giá về hiện trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội, Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh. - Xây dựng Dự thảo Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới. - Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan góp ý kiến vào dự thảo Đề án. Hoàn thiện trình Bộ Chính trị về Đề án. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo đánh giá về hiện trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội, Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tại địa phương. - Phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Đoàn để tổ chức điều tra xã hội học về các nội dung liên quan của Đề án.
4	<p>Kế hoạch số 515-KH/TWĐTN-BTG ngày 24/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Tổ chức Cuộc thi tương tác trực tuyến “Thanh niên chuẩn – nói không với định kiến giới”</p>	<p>Kế hoạch nhằm tuyên truyền, thay đổi định kiến giới trong công việc gia đình, trách nhiệm tài chính, lựa chọn nghề nghiệp và vai trò lãnh đạo giữa nam giới và nữ giới; về xây dựng gia đình văn minh, bình đẳng, hạnh phúc; góp phần trang bị kiến thức nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ phụ nữ đồng thời góp phần nâng cao vị trí, vai trò của nữ thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.</p> <p>Thời gian tổ chức Cuộc thi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuộc thi diễn ra từ ngày 29/5/2022 - 12/6/2022. - Lễ Phát động dự kiến được tổ chức ngày 29/5/2022 tại Hà Nội. Sự kiện kết hợp cùng chương trình giao lưu trực tiếp với các chuyên gia và nhân vật truyền cảm hứng (talkshow) số 2 trong khuôn khổ dự án “Thanh Niên chuẩn - nói không với định kiến giới”, ra mắt chuỗi phim sitcom với chủ đề “Chia sẻ trách nhiệm tài chính trong gia đình”. - Cuộc thi gồm 04 số trực tuyến vào 20h00 các ngày 1/6, 3/6, 8/6, 10/6 (Thứ tư và thứ sáu hằng tuần). - Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức ngày 12/6/2022 tại Hà Nội. Sự kiện kết hợp cùng các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc nhân nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022); ra mắt MV ca khúc chủ đề dự án “Thanh Niên Chuẩn - Nói không với định kiến giới”. <p>Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các tỉnh, thành đoàn: Phát hành văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên báo địa phương, tờ bản tin và thường xuyên đăng tải Cuộc thi trên hệ thống website, các trang tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và vận động đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, như cán bộ, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. - Các đơn vị cụm Đoàn trực thuộc: Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Cuộc thi trong khối đối tượng thuộc quản lý của đơn vị theo Kế hoạch; tuyên truyền, hướng dẫn và vận động đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi, đăng tải Thẻ lệ Cuộc thi trên hệ thống website, các trang tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị.

TT	Tên văn bản	Mục đích, nội dung trọng tâm	Yêu cầu đối với Đoàn cấp tỉnh
5	<p>Kế hoạch số 519-KH/TWĐTN-TNNT ngày 26/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022</p>	<p>Liên hoan được tổ chức nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hạt nhân nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; tạo diễn đàn để thanh niên giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; kết nối trong sản xuất, kinh doanh.</p> <p>* Thời gian địa điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian dự kiến: tháng 10/2022. - Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. <p>* Các nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2022”. - Tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”. - Diễn đàn “Kết nối chính sách, kết nối cung cầu vì một nền nông nghiệp thông minh”. - Triển lãm “Kết nối nông nghiệp số” và Hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc. - Thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao. - Trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022. <p>* Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng: Thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Lương Định Của tại Quyết định số 1205-QĐ/TWĐTN-TNNT ngày 19/8/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Giải thưởng Lương Định Của.</p> <p>* Thời hạn gửi hồ sơ: Gửi về Trung ương Đoàn trước ngày 01/8/2022 qua Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn theo hình thức trực tuyến qua đường link https://forms.gle/YNbH8JozmHizxw869; đồng thời gửi file điện tử về email: giaithuongluongdinhcua2022@gmail.com.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền về ý nghĩa Giải thưởng Lương Định Của; tổ chức bình chọn, giới thiệu thanh niên tiêu biểu để Trung ương Đoàn xét chọn; gửi hồ sơ về Trung ương Đoàn đúng thời hạn. - Hỗ trợ thanh niên được nhận Giải thưởng trong quá trình tham dự Lễ trao Giải thưởng. - Tuyên truyền về các gương thanh niên tiêu biểu được nhận Giải thưởng tại cơ sở.
6	<p>Thông báo số 692-TB/TWĐTN-BKT ngày 17/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức kiểm tra định kỳ đợt 1 và giao ban công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022</p>	<p>Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Kế hoạch số 480-KH/TWĐTN-BKT ngày 07/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc kiểm tra, đi cơ sở năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo về việc tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ Đợt 1 năm 2022 và tổ chức giao ban công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022.</p> <p>Thời gian kiểm tra, giao ban: Các đoàn tổ chức đi kiểm tra định kỳ đợt 1 kết hợp hội nghị giao ban cụm hoạt động từ khoảng ngày 10/6 đến 30/6/2022. Thời gian cụ thể do đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn được giao phụ trách quyết định.</p>	<p>Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: Chuẩn bị báo cáo các nội dung giao ban, các tài liệu có liên quan và gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban thường trực cụm hoạt động và Văn phòng Trung ương Đoàn trước ngày 31/5/2022; cử đại biểu dự giao ban cụm đầy đủ, đúng thành phần.</p>

TT	Tên văn bản	Mục đích, nội dung trọng tâm	Yêu cầu đối với Đoàn cấp tỉnh
7	<p>Hướng dẫn số 80-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Hướng dẫn độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp</p>	<p>Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn, gồm một số nội dung chính, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. - Hướng dẫn về độ tuổi quy hoạch: <ul style="list-style-type: none"> + Cách tính tuổi. + Độ tuổi quy hoạch với cán bộ Đoàn các cấp. - Phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 	<p>Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn về độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp triển khai thực hiện; phân công ban chuyên môn theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện.</p>
8	<p>Hướng dẫn số 79-HD/TWĐTN-TNNT ngày 27/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Chương trình thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025</p>	<p>Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng Hướng dẫn, gồm một số nội dung chính, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế; nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp. - Kết nối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp vào thực tiễn. - Thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. - Tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. - Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tổ chức quán triệt các nội dung Hướng dẫn đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên. - Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn nội dung cần tập trung chỉ đạo. Mỗi tỉnh, thành đoàn tiến hành thành lập ít nhất 02 đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Định kỳ tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế; trí thức trẻ tiêu biểu trong tham gia xây dựng nông thôn mới. - Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Bí thư Trung ương Đoàn; kịp thời báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
9	<p>Công văn số 9698-CV/TWĐTN-BTC ngày 06/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đăng ký lịch duyệt và tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh</p>	<p>Thực hiện Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; để nắm bắt tổng thể tiến độ Đại hội các đơn vị cấp tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiến hành đăng ký lịch duyệt Đại hội và tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của đơn vị (có mẫu đăng ký đính kèm).</p> <p>Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc gửi đăng ký về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn đề tổng hợp trước ngày 20/06/2022.</p>	

TT	Tên văn bản	Mục đích, nội dung trọng tâm	Yêu cầu đối với Đoàn cấp tỉnh
10	<p>Công văn số 9568-CV/TWĐTN-BTG ngày 23/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia</p>	<p>Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 02); nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và các đơn vị báo chí trong thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn triển khai một số nội dung, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về các nội dung của Chỉ thị. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên tổ chức các tuyến bài viết về những nội dung cơ bản, nổi bật của Chỉ thị. Tăng cường các tin, bài đăng tải trên nền tảng số, trang mạng xã hội, fanpage, kênh thông tin điện tử, báo đài trực thuộc; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, nội dung của Chỉ thị 02. Sưu tầm, xây dựng các ấn phẩm truyền thông nhằm phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền. - Chủ động phối hợp, đề xuất chính quyền cùng cấp ban hành văn bản cụ thể hoá Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 – 2030. Xác lập các giải pháp cụ thể của Đoàn thực hiện Quyết định trên cơ sở kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. - Tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn. Nghiên cứu phương án để thực hiện chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hoá Chỉ thị 02 trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp. Trước mắt, tập trung vào một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc nhập dữ liệu đoàn viên của địa phương, đơn vị xong trước ngày 30/6/2022 và thực hiện các nghiệp vụ công tác đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên. + Rà soát, thực hiện nghiêm túc việc kết nối hệ thống các trang mạng xã hội của Đoàn và đăng tải, định hướng thông tin thống nhất từ Trung ương tới cơ sở. + Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay văn bản giấy trong công tác thông tin, báo cáo, điều hành, quản lý công việc của các cơ quan chuyên trách Đoàn các cấp. 	
11	<p>Công văn số 9618-CV/TWĐTN-BTG ngày 27/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022</p>	<p>Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6), Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố - Đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. - Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, vận động các gia đình có con em nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn bán ma túy; kết quả công tác phòng, chống ma túy của lực lượng chức năng; tuyên truyền cách thức nhận biết các chất ma túy mới, ma túy tổng hợp đang được thâm lậu vào Việt Nam. - Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; theo dõi, quản lý để giảm nguy cơ tái nghiện; xây dựng mô hình hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên sau cai nghiện, phòng ngừa nguy cơ bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ sử dụng lại chất ma túy. - Phối hợp với lực lượng công an tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác liên ngành về phòng, chống ma túy; cung cấp kiến thức pháp luật, cách thức phòng ngừa, phát hiện các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của tội phạm buôn bán ma túy, hoạt động bảo vệ người dân tố giác đường dây buôn bán chất ma túy. 	

**THÔNG TIN
NHANH VỀ
CÔNG TÁC TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐOÀN
CÁC CẤP TIẾN TỚI
ĐẠI HỘI ĐOÀN
TOÀN QUỐC
LẦN THỨ XII**

02

Trong tháng 5/2022, Trung ương Đoàn đã triển khai một số nhiệm vụ để tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cụ thể:

1. Tổ chức 01 Hội nghị lấy ý kiến góp ý các đồng chí cựu cán bộ Đoàn vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đến nay, đã tổ chức được 13 Hội nghị lấy kiến góp ý với hơn 650 lượt ý kiến góp ý.

2. Tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khoá XI và các hội nghị lấy ý kiến góp ý về Báo cáo chính trị trong các khối đối tượng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị (lần 4), Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (lần 2) và xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

3. Bên cạnh dự thảo 11 báo cáo, tài liệu chuyên đề Đại hội đã trình Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khoá XI, tiếp tục xây dựng bổ sung dự thảo Báo cáo chuyên đề kết quả Đoàn Thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 làm tài liệu Đại hội.

4. Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức các hội nghị, diễn đàn Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

5. Ban hành báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và tương đương.

6. Dự kiến phương án đặt hàng tham luận Đại hội Đoàn toàn quốc với 350 tham luận/192 chủ đề.

7. Xây dựng dự thảo Kế hoạch và đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

8. Tổ chức vận động viết bài phục vụ biên soạn sách chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

9. Ban hành kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong hệ thống Hội LHTN Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

10. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về biểu trưng chính thức của Đại hội trên các nền tảng số, các cơ quan báo chí và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

11. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027: Hiện nay, cuộc thi đã có 138 tác phẩm dự thi.

12. Xây dựng phương án thực hiện triển lãm, dự thảo phương án thiết kế triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

13. Ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc: Đang hoàn thiện, chỉnh sửa ca khúc được lựa chọn.

14. Thực hiện việc nắm bắt và báo cáo dư luận xã hội hằng tuần.

15. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tham gia đấu tranh phản bác, báo cáo sai phạm với một số tin, bài chống phá liên quan đến tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn (Có báo cáo cụ thể trong các báo cáo hằng tuần về nội dung này).

16. Xây dựng phương án quà tặng của Đại hội Đoàn toàn quốc.



**TÌNH HÌNH
CÔNG TÁC CÁN BỘ
CỦA CƠ QUAN
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
VÀ CÁC TỈNH,
THÀNH ĐOÀN,
ĐOÀN TRỰC THUỘC
THÁNG 5 NĂM 2022**

03

1. Tình hình công tác cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn

(1) Đồng chí **Nguyễn Minh Triết**, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn thôi kiêm giữ chức Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, kể từ ngày 15/5/2022.

(2) Đồng chí **Hồ Hồng Nguyên**, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai được tiếp nhận, phân công giữ chức Quyền Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, kể từ ngày 15/5/2022.

2. Tình hình công tác cán bộ của Đoàn cấp tỉnh

2.1. Tình hình các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh chuyển công tác khỏi Đoàn

(1) Đồng chí **Bùi Thị Lan Phương**, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội được chuyển công tác và giữ chức Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội.

(2) Đồng chí **Lý Duy Xuân**, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội được chuyển công tác và giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội.

(3) Đồng chí **Hoàng Thị Phương Hiền**, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế được chuyển công tác và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2. Tình hình các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh được bầu mới

(1) Đồng chí **Đoàn Quang Duy**, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

(2) Đồng chí **Vương Toàn Thu Thủy**, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

(3) Đồng chí **Trần Đăng Minh**, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

(4) Đồng chí **Hoàng Thị Thùy Linh**, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế.

(5) Đồng chí **Trần Linh**, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

(6) Đồng chí **Nguyễn Thị Phương Thúy**, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính Nghệ An được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.



04

**THÔNG TIN
VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG,
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
ĐOÀN VIÊN**

1. Thông báo về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên

Tính đến ngày 30/5/2022, cả nước có 2.713.629/5.591.412 (trừ đoàn viên khối lực lượng vũ trang) đạt tỷ lệ 48,53% dữ liệu đoàn viên đã nhập được trên phần mềm Quản lý đoàn viên.

TT	Đơn vị	Tổng số đoàn viên nhập từ APP TNVN	Tổng số đoàn viên nhập từ YUM	Tổng số đoàn viên đã nhập thông tin	Tổng số đoàn viên của đơn vị (khai báo tính đến ngày 31/12/2021)	Tỷ lệ cập nhật thông tin đoàn viên
	Tổng số	1.286.494	1.432.378	2.713.629	5.591.412	48,53%
1	Tỉnh Thanh Hóa	45.664	98.151	139.326	139.326	100,00%
2	Tỉnh Sóc Trăng	7.472	39.910	46.839	46.839	100,00%
3	Tỉnh An Giang	19.640	35.795	55.263	55.263	100,00%
4	Tỉnh Tây Ninh	11.186	23.856	35.003	35.003	100,00%
5	Tỉnh Bến Tre	29.445	15.826	45.271	47.135	96,05%
6	Tỉnh Quảng Ngãi	34.915	17.942	52.857	55.810	94,71%
7	Tỉnh Bắc Giang	24.601	42.709	67.310	74.044	90,91%
8	Tỉnh Hậu Giang	17.307	6.422	23.729	26.450	89,71%
9	Tỉnh Nghệ An	97.396	30.536	127.932	149.211	85,74%
10	Tỉnh Trà Vinh	16.616	22.449	39.065	47.297	82,60%
11	Tỉnh Đồng Nai	25.298	121.786	147.084	184.550	79,70%
12	Tỉnh Thái Nguyên	25.189	41.362	66.551	93.259	71,36%
13	Tỉnh Đắk Nông	11.384	11.145	22.529	32.146	70,08%
14	Tỉnh Quảng Trị	13.707	14.171	27.878	40.072	69,57%
15	Tỉnh Đồng Tháp	10.346	28.294	38.640	55.642	69,44%
16	Thành phố Cần Thơ	36.460	40.934	77.394	114.855	67,38%
17	Tỉnh Quảng Ninh	15.799	52.672	68.471	101.920	67,18%
18	Tỉnh Lai Châu	7.102	16.359	23.461	35.116	66,81%
19	Tỉnh Hà Nam	6.486	17.943	24.429	36.566	66,81%
20	Tỉnh Cà Mau	10.077	12.313	22.390	33.563	66,71%
21	Tỉnh Kon Tum	4.942	16.571	21.513	32.717	65,75%
22	Tỉnh Bình Dương	38.926	20.314	59.240	90.658	65,34%
23	Tỉnh Long An	23.040	12.259	35.299	54.181	65,15%
24	Tỉnh Điện Biên	7.392	15.977	23.369	36.975	63,20%
25	Tỉnh Quảng Bình	15.697	14.310	30.007	48.218	62,23%
26	Tỉnh Lào Cai	6.556	24.539	31.095	50.620	61,43%
27	Tỉnh Ninh Bình	12.294	16.035	28.329	46.652	60,72%
28	Tỉnh Bạc Liêu	7.855	6.446	14.301	23.938	59,74%

29	Tỉnh Phú Thọ	19.652	30.497	50.149	84.013	59,69%
30	Tỉnh Vĩnh Long	15.199	9.511	24.710	41.876	59,01%
31	Tỉnh Hà Tĩnh	12.768	38.879	51.647	90.964	56,78%
32	Tỉnh Lâm Đồng	10.312	33.860	44.172	79.925	55,27%
33	Tỉnh Tiền Giang	18.067	19.654	37.721	68.566	55,01%
34	Tỉnh Lạng Sơn	11.033	16.884	27.917	51.283	54,44%
35	Tỉnh Thừa Thiên Huế	13.283	28.687	41.970	78.594	53,40%
36	Tỉnh Gia Lai	17.123	24.148	41.271	79.063	52,20%
37	Tỉnh Hưng Yên	19.216	7.933	27.149	52.458	51,75%
38	Tỉnh Bình Thuận	11.251	13.799	25.050	51.027	49,09%
39	Tỉnh Tuyên Quang	5.699	15.792	21.491	44.133	48,70%
40	Tỉnh Hà Giang	2.598	19.024	21.622	44.579	48,50%
41	Đoàn khối Doanh nghiệp TW	21.532	24.922	46.454	97.996	47,40%
42	Tỉnh Hải Dương	29.359	13.131	42.490	94.880	44,78%
43	Tỉnh Bắc Kạn	3.367	7.410	10.777	24.125	44,67%
44	Tỉnh Bình Phước	9.645	11.191	20.836	46.715	44,60%
45	Tỉnh Phú Yên	16.255	1.491	17.746	41.043	43,24%
46	Tỉnh Ninh Thuận	6.572	3.641	10.213	23.640	43,20%
47	Tỉnh Bắc Ninh	20.195	11.169	31.364	74.416	42,15%
48	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	7.370	11.700	19.070	45.434	41,97%
49	Thành phố Đà Nẵng	18.459	24.407	42.866	106.992	40,06%
50	Tỉnh Vĩnh Phúc	6.472	18.420	24.892	65.911	37,77%
51	Tỉnh Đắk Lắk	27.944	10.693	38.637	103.514	37,33%
52	Tỉnh Quảng Nam	11.226	20.519	31.745	87.099	36,45%
53	Tỉnh Hoà Bình	5.121	11.456	16.577	45.728	36,25%
54	Tỉnh Nam Định	2.162	28.006	30.168	91.974	32,80%
55	Tỉnh Yên Bái	10.153	4.966	15.119	46.232	32,70%
56	Thành phố Hà Nội	192.147	26.372	218.519	671.224	32,56%
57	Thành phố Hải Phòng	3.078	34.348	37.426	112.000	33,42%
58	Tỉnh Bình Định	22.420	1.829	24.249	79.222	30,61%
59	Tỉnh Cao Bằng	4.945	4.651	9.596	33.507	28,64%
60	Tỉnh Thái Bình	12.819	8.906	21.725	86.952	24,99%
61	Tỉnh Kiên Giang	7.020	10.237	17.257	70.411	24,51%
62	Tỉnh Khánh Hòa	5.432	11.106	16.538	70.651	23,41%
63	Đoàn khối Cơ quan TW	5.357	12.951	18.308	86.980	21,05%
64	Thành phố Hồ Chí Minh	89.259	39.890	129.149	756.861	17,06%
65	Tỉnh Sơn La	9.192	3.272	12.464	73.398	16,98%

2. Về kỹ thuật

Trong quá trình triển khai, có một số tình huống kỹ thuật phát sinh và cách khắc phục, cụ thể như sau:

STT	Tình huống phát sinh	Nguyên nhân, cách khắc phục
1	<p>- Đoàn viên thực hiện khai báo thông tin trên App và ấn Đăng ký để gửi đến cán bộ Đoàn thành công nhưng trên tài khoản của Chi đoàn trên YUM lại chưa nhận được lệnh yêu cầu duyệt của đoàn viên.</p> <p>- Đoàn viên nhận được thông báo trên App là KHÔNG TÌM THẤY THÔNG TIN.</p>	<p>* Nguyên nhân:</p> <p>- Từ phía người dùng:</p> <p>+ Đoàn viên chưa chọn đến điểm cuối là CHI ĐOÀN/ CHI ĐOÀN CƠ SỞ mà đã thực hiện lệnh ĐĂNG KÝ.</p> <p>+ Chi đoàn quá 36 tiếng không duyệt thông tin đoàn viên nên sẽ trả về App cho đoàn viên là Không tìm thấy thông tin.</p> <p>- Từ phía App: Vào thời điểm đoàn viên ĐĂNG KÝ thì App và YUM mất đồng bộ dữ liệu nên trên YUM không nhận được yêu cầu từ App.</p> <p>* Khắc phục: Bộ phận kỹ thuật đã xây dựng thuật toán để khắc phục tình trạng này giúp việc gửi yêu cầu từ App sang YUM nhanh hơn</p>
2	<p>Trong phần Quê quán/ Địa chỉ thường trú trên App và trên YUM bị thiếu tên một số đơn vị</p>	<p>* Nguyên nhân: Do các đơn vị sáp nhập, đổi tên, giải thể tổ chức nên hệ thống chưa cập nhật mới.</p> <p>* Khắc phục: Các đơn vị thiếu thì đoàn cấp tỉnh báo lại với bộ phận kỹ thuật để cập nhật bổ sung dữ liệu</p>
3	<p>Đoàn viên chưa có CMT/CCCD</p>	<p>Trong thời gian này các đơn vị tổng hợp lại đầy đủ thông tin, số lượng của những đoàn viên chưa có CMT/CCCD để nhập bổ sung khi tính năng nhập file excel mở lại</p>

3. Một số nội dung triển khai trong thời gian tới

Nhằm triển khai đồng bộ và có hiệu quả phần mềm Quản lý đoàn viên trên toàn quốc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Thông báo số 697-TB/TWĐTN-BTC ngày 26/5/2022 về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, trong đó, cung cấp một số thông tin và đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc lưu ý một số nội dung sau:

- Đề nghị đoàn cấp tỉnh rà soát lại số lượng tổ chức đoàn trực thuộc, đối với những đơn vị chưa tạo lập tổ chức và cấp tài khoản đến Chi đoàn/Chi đoàn cơ sở đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm khắc phê bình, quyết liệt chỉ đạo để hoàn thiện nội dung này, hoàn thành chậm nhất ngày 29/5/2022.

- Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc quán triệt cơ sở, những đơn vị nào đã hoàn thiện nội dung của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì tiếp tục triển khai các nội dung

của giai đoạn 3 đó là thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên Phần mềm. Tích cực tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nhập dữ liệu thông tin đoàn viên lên phần mềm Quản lý đoàn viên, nhằm số hóa dữ liệu đoàn viên và nghiệp vụ công tác quản lý đoàn viên.

- Đối với những đơn vị có số lượng đoàn viên nhập trực tiếp trên YUM lớn đề nghị các đơn vị rà soát lại để bổ sung thêm thông tin cho đoàn viên tránh tình trạng dữ liệu đoàn viên chỉ có mỗi tên đoàn viên, không có các trường thông tin bắt buộc khác (việc này xuất phát từ giai đoạn các đơn vị nhập bằng file excel). Trung ương Đoàn đã xây dựng tính năng để các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có thể kiểm tra được có bao nhiêu đoàn viên thiếu thông tin và ở chi tiết ở cơ sở nào để các đơn vị kiểm tra và đôn đốc bổ sung thông tin cho đoàn viên, dự kiến ngày 29/5/2022 sẽ đưa lên Web Quản lý đoàn viên.

- Đối với việc hướng dẫn đoàn viên khai báo thông tin qua App Thanh niên Việt Nam, hiện nay Trung ương Đoàn nhận thấy rất nhiều đơn vị không hướng dẫn đoàn viên lựa chọn nơi sinh hoạt đoàn nên nhiều đoàn viên chọn nhầm, chọn sai nơi sinh hoạt đoàn dẫn đến yêu cầu đăng ký của đoàn viên chưa đến được đúng tài khoản của Chi đoàn/Chi đoàn cơ sở trên Phần mềm Quản lý đoàn viên để duyệt. Đề nghị các đơn vị quán triệt cơ sở hướng dẫn đoàn viên cách thức đăng ký và lựa chọn nơi sinh hoạt đoàn để gửi đến đúng địa chỉ của Chi đoàn/Chi đoàn cơ sở mình sinh hoạt. Đối với những trường hợp đoàn viên chọn sai thông tin nơi sinh hoạt đoàn thì hướng dẫn đoàn viên chờ 36 tiếng kể từ khi gửi lệnh đăng ký vào lại App Thanh niên Việt Nam để thao tác chọn lại đúng nơi sinh hoạt đoàn.



05

PHÁT BIỂU

CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ANH TUẤN,
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ THỨ NHẤT BCH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
TẠI LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN
TÌNH NGUYỆN HÈ 2022

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Hôm nay, **Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022** được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, vùng đất lịch sử giàu truyền thống văn hóa cách mạng và là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhiều năm trong giai đoạn vừa qua. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa, huyện ủy Bá Thước các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện đã tham dự sự kiện ngày hôm nay. Trân trọng gửi tới các đồng chí, các bạn đoàn viên, thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chương trình phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Hôm nay, trong trạng thái bình thường mới, gần 10.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện đã tập hợp cùng nhau tại các Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện của các cơ sở Đoàn trên cả nước; thể hiện khí thế tiến công, hành động của tuổi trẻ bằng những công trình, phần việc ý nghĩa ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Qua đó, như một lời khẳng định, cam kết về một Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 thành công với nhiều đóng góp xứng đáng của sức trẻ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các bạn,

Chiến dịch tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với 1 chương trình, 4 chiến dịch; diễn ra từ ngày 01/6 - 31/8/2022 với phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. 90 ngày đêm của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến; đồng thời chiến dịch cũng là thời điểm để các cấp bộ đoàn cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Nhằm thể hiện tinh thần xung kích, chủ động sáng tạo, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của thế hệ trẻ, bên cạnh các nội dung truyền thống, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới để phù hợp với bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tập trung tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 cho người dân; thành lập đội hình “*Chuyển đổi số cộng đồng*” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân; triển khai xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học cho các điểm trường khó khăn trên toàn quốc. Địa bàn thực hiện chiến dịch năm nay, ngoài địa bàn trú đóng của các đơn vị, các đội hình tình nguyện sẽ đến với 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn, 33 làng thanh niên lập nghiệp, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các tuyến thôn, bản gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là một điểm mới trong Chiến dịch nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần

tự hào dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ cả nước.

Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Đề Chiến dịch đạt kết quả tốt đẹp nhất, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các bạn chiến sĩ tình nguyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tận dụng nguồn lực, hỗ trợ triển khai Chiến dịch. Các hoạt động trong Chiến dịch phải đảm bảo được tổ chức thiết thực, có cách làm phù hợp, hiệu quả với từng nội dung, tích cực tham gia phục hồi sản xuất, kinh tế địa phương sau đại dịch. Các cấp bộ đoàn cần coi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là cơ hội để bút phá, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, và cho nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức hoạt động theo hướng sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều phối các hoạt động thông qua công nghệ thông tin kết nối các hoạt động tình nguyện quốc gia để các hoạt động được đầu tư một cách hiệu quả, hướng đến nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính bền vững trong từng công trình, phần việc. Cần xác định hoạt động nào sau Chiến dịch phải được tiếp tục theo dõi, phối hợp thực hiện, từ đó đề ra lộ trình, phương án triển khai, như vậy các công trình, sản phẩm mới đem đến được hiệu quả, giá trị cao nhất và tính bền vững nhất; thể hiện một cách tốt nhất trách nhiệm và uy tín của đoàn viên, thanh niên, của tổ chức Đoàn đối với bà con nhân dân. Bên cạnh đó, phương thức triển khai phải đảm bảo an toàn, chu đáo đối với các đội hình tình nguyện, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới.

Ba là, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp. Thời gian thực hiện Chiến dịch cao điểm diễn ra đại hội đoàn cấp huyện, bắt đầu đại hội điểm cấp tỉnh song song với Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Vì vậy, các cấp bộ đoàn cần phân bổ và lựa chọn hoạt động hợp lý ở từng thời điểm, từng lĩnh vực, từng đối tượng thanh niên; ưu tiên việc triển khai hoạt động chào mừng thành công đại hội bằng các công trình, phần việc thanh niên, bằng hành động cụ thể, thiết thực. Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung Chiến dịch, các cấp bộ đoàn tiếp tục nghiên cứu để xác định nội dung phù hợp của phong trào thanh niên tình nguyện trong thời gian tới, đặc biệt trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn gắn với chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết ở từng địa phương, đơn vị, làm cho các phong trào của tổ chức Đoàn ngày càng đến gần hơn với thanh niên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, được thanh niên hưởng ứng sâu rộng. Về công tác nhân sự, cần tham mưu cấp ủy chỉ đạo và chủ động chuẩn bị bài bản, đảm bảo nhân tố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức đại hội, tăng cường ứng dụng công nghệ, đảm bảo không khí đại hội trẻ trung, vui tươi, khoa học và đúng điều lệ.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện sẽ biến tinh thần xung kích, khí thế sẵn sàng, nhiệt huyết của tuổi trẻ thành những công trình thiết thực, phần việc ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng - xã hội, cùng chung tay góp sức để thực hiện một chiến dịch tình nguyện thành công.

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trân trọng đề nghị và mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động tình nguyện của thanh niên để các bạn thanh niên, sinh viên phát huy sức trẻ góp sức cùng cộng đồng.

Xin trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và huyện Bá Thước, các doanh nghiệp đã quan tâm giúp đỡ, phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Các bạn tình nguyện viên thân mến!

Mùa hè tình nguyện mới của thanh niên đã bắt đầu. Đây là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy thế mạnh vốn có, đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động. Với tinh thần đó, mỗi chiến sĩ tình nguyện, mỗi đội hình hãy bắt tay ngay vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm làm nên Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi tuyên bố phát động **Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022**.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu. Chúc các đồng chí và các bạn đoàn viên, thanh niên sức khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn.



**THÔNG TIN VỀ
MỘT SỐ NỘI DUNG
CÔNG TÁC QUỐC TẾ
THANH NIÊN
TRONG THÁNG
5/2022**

06

1. Trung ương Đoàn thăm hỏi Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tưởng niệm đồng chí Ricardo Alarcón de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba và Vụ nổ khách sạn Saratoga ở La Habana

Sáng ngày 09/5, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tới thăm hỏi Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, tưởng niệm đồng chí Ricardo Alarcón de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba đã từ trần ngày 30/4 và gửi lời chia buồn trước những mất mát, đau thương từ vụ nổ khách sạn Saratoga tại Thủ đô La Habana ngày 06/5 vừa qua.

2. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi Thư chúc mừng Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (5/1922 - 5/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (5/1922 - 5/2022), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi Thư chúc mừng Đoàn TNCS Trung Quốc, trong thư có đoạn viết: “Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển, củng cố các hoạt động, phong trào thanh niên, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện thanh niên Trung Quốc trở thành những người kế tục cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với truyền thống 100 năm hình thành và phát triển, đáp ứng được sự tin tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc tin tưởng giao phó.”

Trong thư, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác song phương giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước và đa phương trong cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì lợi ích của thanh niên và nhân dân hai nước, góp phần làm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy hòa bình và phát triển ở khu vực.

3. “Những ngày Việt Nam” tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga và Ủy ban Đối ngoại thành phố chủ trì đã tổ chức “Những ngày Việt Nam” tại đây với nhiều hoạt động phong phú và hết sức ý nghĩa. Một trong số đó là thấp sáng cây cầu Cung Điện bằng đèn màu đỏ và vàng- màu cờ Tổ quốc của Việt Nam. Đặc biệt, ngày 19/5 tổ chức chương trình kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiên phong hai nước Việt Nam, Liên bang Nga. Đúng 12h00 cùng ngày, khẩu đội pháo hiệu trên pháo đài Peter và Paul trên đảo Thổ ở thành phố thực hiện phát bắn đặc biệt chào mừng.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng tới chương trình. Trong thư chúc mừng, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đánh giá cao và ủng hộ những sáng kiến hợp tác của thành phố Xanh Pê-téc-bua với các cơ quan và địa phương của Việt Nam như Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở thành phố Xanh Pê-téc-bua. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức

của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp trong lĩnh vực hợp tác thanh thiếu nhi, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

4. Hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) của các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Ban Cán sự Đoàn tại Nga, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đăng bài viết kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, tóm tắt về thân thế, cuộc đời, những hy sinh và công lao của Bác đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 19/5/2022, Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức lễ dâng hoa tại tòa nhà New Zealand House, nơi trước kia là Khách sạn Carlton nổi tiếng ở thủ đô London mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong thời gian Người ở Anh giai đoạn 1913 - 1917. Tại Singapore, Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tổ chức lễ dâng hoa tại Đài tưởng niệm Hồ Chí Minh trước Bảo tàng Văn minh châu Á.

5. Một số hoạt động đối ngoại được thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ từ ngày 12-13/5 tại Thủ đô Washington DC (Hoa Kỳ), thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Chuyển công tác của Thủ tướng thành công trên nhiều phương diện: góp phần thúc đẩy quan

hệ ASEAN - Mỹ; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên Hiệp Quốc; làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ; khẳng định vai trò, trách nhiệm, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ ngày 15 - 17/5/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là chuyên thăm chính thức Lào đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022, đồng thời cũng là chuyên thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm góp phần quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào anh em.



THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ
KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

07



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tuần 15/2022

Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Số: 06/BC-UBQGCĐS Ngày 18 tháng 4 năm 2022 LƯU HÀNH NỘI BỘ

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cùng với Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số được ban hành đã hoàn thiện tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số theo 03 trụ cột tại Việt Nam.

Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

Phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Chiến lược xác định thể chế, hạ tầng, nhân lực, người dân, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế số và xã hội số. Chiến lược nêu ra 07 ngành, lĩnh vực trọng tâm, 09 yếu tố nền tảng, 17 nhóm nhiệm vụ và 08 nhóm giải pháp để đưa công nghệ số và dữ liệu số thấm sâu một cách tự nhiên mặc định vào mọi mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.



Báo cáo chuyên đề của cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyên đổi số tuần này sẽ tập trung giới thiệu các điểm cốt lõi và giải pháp đột phá của Chiến lược.

1. Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia ban hành sớm Chiến lược về phát triển kinh tế số, xã hội số.

Kinh tế số và xã hội số là phạm trù mới không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Theo tổng hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì soạn thảo Chiến lược, tại thời điểm trình ban hành mới có khoảng 14 quốc gia trên thế giới (chiếm 7%) ban hành Chiến lược quốc gia về việc này.

Nếu xét tổng thể về chuyên đổi số, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.

Như vậy, tầm nhìn quốc gia đã rõ ràng, kế hoạch hành động quốc gia đã cụ thể. Xét trên góc độ này, quyết tâm của Việt Nam, khát vọng của Việt Nam, sự nhanh nhạy của Việt Nam là không kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

2. Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số của Việt Nam là kết quả của tham khảo quốc tế một cách có chọn lọc, kết hợp với thực tiễn Việt Nam.

Phát triển kinh tế số và xã hội số là đưa các hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số. Môi trường số là môi trường mang tính toàn cầu. Do vậy, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tham khảo quốc tế một cách có chọn lọc, kết hợp với thực tiễn Việt Nam để xác định tường minh khái niệm về kinh tế số và xã hội số.

Việc xác định tường minh nội hàm khái niệm là điều kiện tiên quyết cho việc thống nhất hành động, thúc đẩy phát triển, quản lý và đo lường, giám sát.

Kinh tế số Việt Nam gồm 3 thành phần chính là:

- (1) *Kinh tế số ICT* là công nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông
- (2) *Kinh tế số nền tảng* là hoạt động kinh tế của các nền tảng số, các hệ thống trực tuyến kết nối giữa cung và cầu và các dịch vụ trực tuyến trên mạng
- (3) *Kinh tế số ngành* là hoạt động kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực.

Trong 03 thành phần này, thành phần kinh tế số nền tảng và kinh tế số ngành còn nhiều dư địa phát triển. Định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam là đưa kinh tế số thấm thấu mặc định vào từng ngành, lĩnh vực thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số.



Xã hội số Việt Nam gồm 8 thành phần chính là:

(1) *Phương tiện số*: mỗi người dân một điện thoại thông minh để làm tất cả những gì mình muốn (*all-in-one*).

(2) *Kết nối số*: mỗi hộ gia đình một đường cáp quang, phổ cập kết nối di động băng rộng.

(3) *Danh tính số*: mỗi người dân có danh tính số được xác thực dễ dàng từ xa, qua môi trường mạng, thay vì phải hiện diện trực tiếp.

(4) *Tài khoản số*: mỗi người dân một tài khoản thanh toán số để thanh toán cho các giao dịch điện tử, giao dịch số từ xa qua môi trường số.

(5) *Chữ ký số*: mỗi người dân có chữ ký số cá nhân trên điện thoại thông minh có thể ký số từ xa, qua môi trường số, thay vì phải ký tươi trên bản giấy.

(6) *Địa chỉ số*: mỗi hộ gia đình có địa chỉ số, có thể dễ dàng được nhận biết, tìm kiếm trên môi trường số.

(7) *Kỹ năng số*: mỗi người dân được trang bị kỹ năng số cơ bản để thao tác, sử dụng ứng dụng, nền tảng số và tự bảo vệ mình trên môi trường số.

(8) *Văn hóa số*: làm cho người dân nhận rõ được lợi ích của các dịch vụ số, từ đó hình thành thói quen cho mỗi người dân lựa chọn sử dụng các dịch vụ số một cách tự nhiên, mặc định.

3. Điểm cốt lõi, độc đáo và khác biệt của Việt Nam trong phát triển kinh tế số và xã hội số

Chuyển đổi số, hiểu một cách đơn giản nhất, là đưa toàn bộ hoạt động của người dân, doanh nghiệp và Chính phủ lên môi trường số một cách an toàn.

Điểm cốt lõi, độc đáo và khác biệt của Việt Nam trong phát triển kinh tế số và xã hội số là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam. Đây là tinh thần xuyên suốt của Chiến lược. Chiến lược đã nêu tên 54 nền tảng số cụ thể. Trong đó, năm 2022 này xác định 35 nền tảng số ưu tiên triển khai trước.

Việt Nam có 100 triệu dân, 9 triệu hộ nông dân, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 1 triệu doanh nghiệp, 70 nghìn nhà máy sản xuất, 44 nghìn trường học, 14 nghìn cơ sở y tế, 3000 doanh nghiệp vận tải.

Điểm đột phá là phổ cập thật nhanh các nền tảng số quốc gia phục vụ nhu cầu riêng, nhu cầu đặc thù của người dân Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam.



4. Công thức thành công của người Việt Nam là Nhỏ - Nhanh - Gắn và Cơ động.

Khi người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, họ thấy được lợi ích và sẽ phát triển kinh tế số và xã hội số. Mỗi người dân có cơ hội trở thành một “doanh nhân số”. Mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ sản xuất kinh doanh có cơ hội trở thành một doanh nghiệp số. Chuyển đổi số thành công thì cần nhỏ tới mức từng người dân, từng doanh nghiệp, từng tổ chức *nhỏ*. Vì nhỏ nên có thể nhanh, *linh hoạt*. Chuyển đổi số thì cá nhanh thắng cá chậm, chứ không phải cá to nuốt cá bé.

Giải pháp đặc thù Việt Nam là tận dụng và phát triển mạng lưới doanh nghiệp công nghệ số đông đảo hiện có trên 60.000 doanh nghiệp, có những tập đoàn công nghệ lớn, thuộc cả khối doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân, hàng đầu trong khu vực và các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ sáng tạo. Doanh nghiệp Việt Nam tập trung phát triển các nền tảng số Make in Việt Nam, ở ngay bên cạnh người dùng Việt Nam, đó là *gắn*.

Giải pháp đặc thù Việt Nam là tổ chức mạng lưới công nghệ số cộng đồng, thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng để đưa các nền tảng số tới với người dân, hướng dẫn người dân và hỗ trợ người dân nhanh nhất có thể, đó là *gắn*. Tổ công nghệ số cộng đồng có thể do Đoàn Thanh niên và các doanh nghiệp công nghệ số làm nòng cốt, tổ chức theo nhóm ít người để tiếp cận tới từng người dân, từng hộ gia đình đó là *nhỏ*.

Giải pháp đặc thù Việt Nam là việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến toàn dân với hệ thống truyền thông rộng khắp, đến tận cấp cơ sở, đó là *gắn*. Khi đã xác định được đúng mục tiêu, đúng công cụ, thì có thể nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến tới toàn dân. Việc phổ cập công nghệ phòng chống dịch trong năm 2021 là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.

5. Một số điểm đột phá trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Chiến lược quốc gia đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để phát triển 9 yếu tố nền móng 7 ngành, lĩnh vực trọng tâm và 8 nhóm giải pháp. Một số điểm đột phá khác là:

a) Về thể chế

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của thể chế là sửa đổi Luật Giao dịch điện tử, ban hành chính sách thúc đẩy hoạt động trực tuyến nhanh hơn, dễ dàng hơn, rẻ hơn và an toàn hơn. Khi đó, người dân, doanh nghiệp sẽ chuyển sang hoạt động trên môi trường số một cách tự nhiên.

Ví dụ: DVCTT quy định thu phí, lệ phí thấp hơn, thời gian trả kết quả nhanh hơn, thì người dân, doanh nghiệp sẽ chuyển sang sử dụng DVCTT thay vì nộp hồ sơ trực tiếp.



b) Về hạ tầng số

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của hạ tầng số là phổ cập điện thoại thông minh tới người dân, phổ cập Internet cáp quang băng rộng tới hộ gia đình, phổ cập điện toán đám mây tới doanh nghiệp do Việt Nam làm chủ công nghệ lõi.

Đây cũng là điểm đặc thù Việt Nam có thể làm nhanh hơn các nước khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch ngừng phát sóng 2G và chuyển băng tần của 2G cho các công nghệ di động tiên tiến hơn như 4G, 5G. Trong đó, một trong những việc làm quan trọng cần làm là giảm số lượng người sử dụng điện thoại 2G. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – phần truy cập vô tuyến" quy định tất cả các thiết bị di động được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam phải được tích hợp công nghệ 4G. Song song với đó là đồng hành cùng với các doanh nghiệp công nghệ để cung cấp các thiết bị điện thoại, máy tính bảng chi phí thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế, thu nhập của người dân.

c) Về dữ liệu số

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của dữ liệu số là phát triển dữ liệu chủ trong các cơ sở dữ liệu có độ chính xác cao làm dữ liệu gốc theo các nguyên tắc:

- Một trường dữ liệu chỉ do một cơ quan thu thập, quản lý và chia sẻ cho các cơ quan khác dùng chung.

- Người dân cung cấp dữ liệu một lần khi sử dụng các DVCTT. Đối với các thông tin, tài liệu đã cung cấp, không yêu cầu người dân cung cấp lại.

- Dữ liệu mở và mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước.

Việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức sẽ giúp người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp, kê khai thông tin nhiều lần; giúp công chức, viên chức, người lao động không phải nhập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu trên nhiều phần mềm khác nhau; giúp lãnh đạo có thông tin tổng hợp, thống nhất, tin cậy để có quyết định kịp thời, hiệu quả; giúp tăng cường sử dụng lại dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.

Giả sử với mỗi giao dịch giúp tiết kiệm 3.000 đồng cho xã hội như chi phí di chuyển đến-về chỗ chứng thực giấy tờ bản giấy, chi phí chứng thực giấy tờ, thời gian chờ, chi phí xử lý của công chức; chưa kể chi phí cơ hội, chi phí lưu trữ giấy tờ bản giấy... việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho xã hội trong thời gian qua.



Kho dữ liệu mở được hình thành sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dân nhân dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

d) Về an toàn, an ninh mạng

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của an toàn, an ninh mạng là phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản và chữ ký số tới người dân.

Người dân là đối tượng chưa được trang bị đồng đều, đầy đủ về các kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng. Việc đưa người dân lên môi trường mạng khi chưa được trang bị kỹ năng đầy đủ có thể tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro bị tấn công, lừa đảo trên mạng.

Thống kê cho thấy, các cuộc tấn công, lừa đảo trên mạng chủ yếu (khoảng 80%) xuất phát từ việc thiếu kỹ năng số cơ bản. Do vậy, phổ cập các dịch vụ an toàn thông tin mạng miễn phí sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt kỹ năng số của người dân, bảo vệ người dân đến 80% các trường hợp.

Do vậy, kèm theo mục tiêu mỗi người dân một điện thoại thông minh là thực hiện mục tiêu mỗi người dân cài đặt ứng dụng phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản trên điện thoại di động.

Ngoài ra, người dân phổ cập chữ ký số để thực hiện các giao dịch trên môi trường số một cách an toàn. Chữ ký số, được thực hiện thông qua các thuật toán phức tạp, có tính bảo mật cao sẽ an toàn hơn chữ ký tươi vốn rất dễ giả mạo.

đ) Về nhân lực số

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá của nhân lực số là triển khai đại học số, toàn trình trực tuyến, học liệu cá nhân hóa, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, Việt Nam đang thiếu hụt khoảng 100.000 – 150.000 nhân lực kỹ thuật số trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Nếu so tỉ lệ nhân lực công nghệ số / tổng nhân lực hoạt động trong nền kinh tế, Việt Nam mới đạt khoảng hơn 1%, vẫn còn khiêm tốn với nhiều quốc gia trên thế giới như Ấn Độ (1,78%), Hoa Kỳ (4%).

Đại học số, hiểu một cách đơn giản là chuyển đổi số giáo dục đại học, đưa toàn bộ hoạt động của trường đại học, của giảng viên, sinh viên lên môi trường số. Và vì chuyển đổi hoàn toàn lên môi trường số, mô hình hoạt động của một trường đại học số trở nên linh hoạt và vượt qua nhiều giới hạn vật lý mà một ngôi trường truyền thống gặp phải, dẫn tới dịch vụ giáo dục được tiếp cận dễ dàng hơn, đào tạo được nhiều hơn, chi phí thấp hơn, với chất lượng tối thiểu tương đương.



Mục tiêu tới 2025, Việt Nam có tối thiểu 05 trường đại học đào tạo chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, an toàn thông tin mạng hoạt động theo mô hình đại học số.

e) Về kỹ năng số

Trong chuyển đổi số, kỹ năng số là quan trọng nhất để đưa người dân lên môi trường số một cách an toàn, lành mạnh. Việt Nam có 100 triệu dân. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thực hiện việc đào tạo kỹ năng số cho 100 triệu dân Việt Nam một cách hiệu quả để tận dụng được cơ hội mà chuyển đổi số mang lại.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá là phổ cập kỹ năng số toàn dân thông qua Nền tảng Khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOCS). Nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động đánh giá, phân tích trong suốt quá trình học tập để điều chỉnh, cá nhân hóa tới từng người học. Nền tảng MOOCS góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt giáo viên giỏi, giúp các em học sinh, sinh viên trên cả nước tiếp cận được với các giáo viên giỏi nhất.

Định hướng phát triển nền tảng MOOCS quốc gia, không chỉ đào tạo kỹ năng số mà đào tạo kiến thức, kỹ năng trong các ngành, lĩnh vực khác.

g) Về thanh toán số

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá là phổ cập thanh toán số, Mobile Money.

Chúng ta nói nhiều đến thương mại điện tử, đến khởi nghiệp, đến đổi mới sáng tạo thì không thể không nói đến nền tảng quan trọng nhất để thúc đẩy chúng là nền tảng thanh toán số.

Chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử v.v. muốn hiệu quả thì phải phổ cập nền tảng thanh toán số tới 100% người dân. Ngoài 5 ngân hàng lớn (Vietcombank, Viettin Bank, AgriBank, BIDV và MB), thì mobile money là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái thanh toán số để giúp thực hiện mục tiêu này nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Hiện nay các ngân hàng hay cả hệ thống ví điện tử cũng sử dụng các kênh của ngân hàng đang có trên 11.000 điểm giao dịch, tuy nhiên tập trung phần lớn ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mới chỉ có 31.39% các xã trên cả nước có điểm giao dịch ngân hàng.

Để tháo gỡ khó khăn này Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước triển khai thí điểm Mobile Money. Qua đó tận dụng các điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông trở thành đại lý giúp người dân có thể nạp rút tiền.



Trong năm 2022 dự kiến có thể đạt được hơn 180.000 điểm giao dịch phổ cập tới 100% xã phường trên cả nước. Đây sẽ là chìa khóa để thúc đẩy phổ cập nền tảng thanh toán số tới toàn dân.

Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

Phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Chuyển đổi số là một hành trình dài đầy thách thức nhưng cũng đầy ý nghĩa. Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ ngành, địa phương trên hành trình này.

Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG